



# ข่านายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

## งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๕๒



พล.ร.ต.ศ.ณเรศ ชุ่มกมล  
พร้อมคณะอาจารย์และ  
นักเรียนนายเรือ ร่วมแสดง  
ผลงานวิชาการของโรงเรียน  
นายเรือ ในงานวันนิทรรศการ  
วิชาการ ๒๕๕๒ ณ โรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
จ.นครนายก ระหว่าง ๒๕ -  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คณะข้าราชการโรงเรียนนายเรือและนักเรียนนายเรือ ร่วมงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๕๒ ระหว่าง ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ บทความและรายงานวิชาการ ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม

โรงเรียนนายเรือมีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมแสดง จำนวน ๖ โครงการคือ

๑. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้จากข้อมูลดาวเทียม
๒. การพัฒนาเรือดำน้ำขนาดเล็กควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
๓. การพัฒนาต้นแบบระบบวัดมุมอ้างอิง
๔. อากาศยานไร้คนบินสำหรับปฏิบัติการทางเรือ
๕. การควบคุมที่จอดรถยนต์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

๖. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพเรือ

**KM Team สัณจร**



ตามแผนงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กำหนดให้ คณะทำงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือจัดตั้งคณะ KM Team ออกเยี่ยมเยียน หน่วยต่าง ๆ ในโรงเรียนนายเรือ เพื่อสร้างความเข้าใจ กระตุ้น และให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่ม/ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่ม/ชุมชนนักปฏิบัติเดิมให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้เดิมหรือ กระตุ้นให้สร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วแต่กรณี เป็นต้น



คณะทำงาน KM Team เริ่มดำเนินการ KM Team สัญจร ตั้งแต่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยไปพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม CoPs ต่าง ๆ ในโรงเรียนนายเรือเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งกระตุ้นการเตรียมการเสนอองค์ความรู้ตามแผนงานด้าน KM ของโรงเรียนนายเรือ และให้กลุ่ม CoPs สามารถนำเสนอผลงานในงาน RTNA Show & Share 2010 ที่จะจัดในประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ สำหรับการดำเนินการของคณะ KM Team ได้ยึดถือตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจในกลุ่ม CoPs แล้ว ยังเป็นการรักษาเครือข่ายเดิม และเป็นการสร้างเครือข่ายใหม่อีกด้วย

ผลจากการดำเนินงานของคณะ KM Team ในเบื้องต้น ทำให้กลุ่ม CoPs ต่าง ๆ มีความเข้าใจและมีความพยายามที่จะพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยให้สามารถพัฒนาความสามารถของตนเอง

### การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

นาวาเอก ไตรรัตน์ รัชไชยบุญ ผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ นำคณะทำงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ ดูนงานและรับฟังการบรรยายสรุป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อนำความองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้และเป็นข้อมูลนำมาพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนนายเรือต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ





## การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๕๒

โรงเรียนนายเรือจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ระหว่าง ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรือ

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ มีข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี กีฬาที่กำหนดให้มีการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้ประกอบด้วย ฟุตบอล ๗ คน เปตอง กีฬาในร่ม (สนุกเกอร์ สกา หมากรูก) แบดมินตัน กอล์ฟ ตะกร้อ เทนนิส กีฬาทหารเรือ และการแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้บังคับบัญชา นายทหารอาวุโสกับข้าราชการหญิง